

## บทบรรณาธิการ

อันดับแรก..... ต้องกล่าวแสดงความยินดีแก่วารสาร "รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์" ที่ได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI หลังจากพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ทั้งการบริหารและการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพทั้งของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มาตั้งแต่ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2555 เมื่อครบกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเบื้องต้นตามประกาศของ TCI กองบรรณาธิการฯ จึงผลักดันอย่างเร่งรีบเพื่อให้ได้เข้าสู่การพิจารณารับรองมาตรฐานของ TCI ได้ทันการ และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ผลการประกาศอย่างเป็นทางการก็ปรากฏเป็นประจักษ์แล้วว่าวารสารปกที่ท่านถือและสัมผัสอยู่ ณ ขณะนี้ เป็นวารสารที่มีมาตรฐานตามคุณภาพวิชาการครบถ้วนและพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารให้ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูงขึ้นเป็นลำดับ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับถึงความเพียรพยายามของเจ้าของวารสาร นั่นคือ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่มีดำริและเสนอแผนงานเข้าสู่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจนสามารถ ก่อกำเนิดวารสารฉบับนี้ขึ้นได้ ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการปกแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติเป็นครั้งแรกอีกด้วย

สำหรับ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) นี้ ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระอันเข้มข้นและท้าทายประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์อย่างเต็มที่ ทั้งได้รับความสนอกสนใจอย่างกว้างขวางพอสมควร จากทั้งผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ รวมถึงนิสิตนักศึกษา หลากหลายสถาบัน ในการส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ครบตามรูปแบบที่วารสารฉบับมาตรฐานหนึ่งๆ อันจะพึงมี ทั้งบทความภาษาอังกฤษ บทความวิชาการ และบทความวิจัยอันมีเนื้อหาทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุมประเด็นปัญหาใหม่ๆ ในปัจจุบันที่คัดสรรมาเพื่อเสนอแนะทางออกแก่สังคมในฐานะพื้นที่ทางวิชาการรูปแบบหนึ่ง อันได้แก่

บทความแรกเป็นบทความวิจัยในเรื่อง **อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อ วัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย** ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัย เอกชนแห่งใหม่ในภาคอีสานซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในเมืองอุบลราชธานี บทความชิ้นนี้เป็น งานวิจัยที่ละเอียดละไมทางด้านการศึกษาและสถิติวิเคราะห์ที่เข้มข้น จนได้ตัวแบบที่ส่งผลกระทบระหว่างตัวแปรขึ้นสำเร็จ ประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวของ ผู้วิจัยด้วยแล้ว บทความชิ้นนี้จึงน่าสนใจว่าปัจจัยด้านใดมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำที่มี ผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยซึ่งนับวันยังมีการพัฒนา ความสามารถและขีดการแข่งขันที่เข้มข้นทุกขณะ

บทความต่อมาเป็นบทความวิชาการอังกฤษ เรื่อง **How far reach the goal of ASEAN market integration? : reflect through the readiness of ASEAN Competition Law and Policy in coping with an abuse of a dominant position.** ของ อาจารย์รุ่งนภา อติตรมงคล จากภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ที่พยายามเสนอ แนวความคิดให้พวกเราเห็นว่า ความสำเร็จในการรวมตลาดอาเซียนจะไปอีกไกลแค่ไหน? และสิ่งนี้ผู้เขียนพยายามสะท้อนจากความพร้อมของกฎหมายและนโยบายการ แข่งขันทางการค้าของอาเซียนในการจัดการปัญหาผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือ ตลาด ซึ่งน่าสนใจมากสำหรับเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

บทความที่สาม เป็นบทความวิชาการภาษาไทย เรื่อง **แนวคิดรัฐ - เขตแห่ง วัฒนธรรม : ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมของชนชาติพื้นเมือง** ของอาจารย์ ดร.ธันวา ใจเที่ยง, อาจารย์ ปัญญา เถาว์ชาติ, อาจารย์นพพล อัครชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กตัญญู แก้วทานาม ในนามกลุ่มนักวิชาการโกโรโกโสจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ได้ พยายามเสนอแนวความคิดใหม่ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “รัฐ” ในฐานะเป็น หัวใจของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ จากมุมมองของแนวคิดนิเวศการเมืองสาย วัฒนธรรมชุมชนที่นักวิชาการทั้งสี่สัมผัสและรับรู้เป็นอย่างดีในฐานะผู้ที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ จึงน่าสนใจไม่น้อย

บทความที่สี่ เป็นบทความวิชาการ เรื่อง **สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน** ของอาจารย์รวิพรจน์ สืบประเสริฐกุล จากภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ที่พยายามเสนอแนวความคิดให้ผู้อ่านเห็นถึงสถานะของปัจเจกชน หรือคนธรรมดา ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในมิติทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่ใช้บังคับกันระหว่างรัฐหรือกฎหมายระหว่างประเทศว่ามีลักษณะอย่างไร แฝงไว้ด้วยสารัตถะทางกฎหมายอย่างไร ซึ่งเป็นงานที่น่าสนใจและควรค่าแก่การทำความเข้าใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน

บทความที่ห้า เป็นบทความวิชาการ เรื่อง **รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่** ของอาจารย์ปฐวี โชติอนันต์ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พยายามเสนอภาพผ่านตัวอักษรให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบริเวณย่านนิมมานเหมินท์จากพื้นที่ที่เป็นที่พักอาศัยจนกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวยามราตรีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และดูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ธุรกิจ ประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งไม่แพ้บทความอื่นๆ

บทความที่หก เป็นบทความที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง **การประเมินเครื่องมือธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมและการเสริมแรงพลังชุมชน** ของอาจารย์บุญทิวา บุญกลัด จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่นกัน โดยผู้เขียนพยายามเขียนงานเพื่อสังเคราะห์เครื่องมือที่จะนำไปใช้ศึกษาในพื้นที่วิจัยของตนเองอีกทอดหนึ่ง อันเรียกว่า บัตรศักยภาพชุมชน (Community Scorecard) และข้อตกลงพลเมือง (Citizen Charter) ซึ่งทั้งสองเครื่องมือนี้ถูกนำไปใช้เพื่อประเมินระดับธรรมาภิบาลในชุมชนบนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมและการเสริมแรงพลังชุมชน นั่นเอง บทความนี้เหมาะสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะใช้ศึกษาถึงกระบวนการสร้างเครื่องมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชนว่ามีกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งเช่นกัน

บทความที่เจ็ด เป็นบทความวิจัย เรื่อง **สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี** ของอาจารย์กาญจนา คุ่มทรัพย์ จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผลงานที่เขียนขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในสาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกด้วย งานชิ้นนี้ผู้เขียนพยายามนำเสนอ

ให้เห็นว่ากรณีป่าชุมชน คือตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอ ไร้ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยที่เกิดขึ้น ซึ่งหากจะ ต้องการให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืนจริง สมควรนำแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนซึ่งมี การรับรองไว้เข้ามาจัดการร่วมด้วย ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ทำให้เห็นภาพความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ควรค่าแก่ การศึกษาอย่างยิ่งอีกเช่นกัน

บทความที่แปด เป็นบทความวิจัย เรื่อง **สภาพการปรับตัวและแนวทางการบริหารจัดการผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์** ของ **อาจารย์สิรินดา กมลเขต** จากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่เขียนขึ้นเพื่อ อธิบายภาพรวมของสภาวะและความต้องการของผู้สูงอายุในเขตอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม งานชิ้นนี้เหมาะ สำหรับทุกคนทุกวัยเพราะปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทความนี้จึงน่าสนใจและควรค่าแก่การนำไปเป็นข้อเสนอทาง นโยบายและการปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

บทความที่เก้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง **ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างผู้แทนในระดับต่างๆ กับเครือข่ายสื่อแดงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพนนาดี โพนวิสัย อำเภอลือโขง จังหวัดกาฬสินธุ์** ของอาจารย์นพพล อัครชาติ จากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เช่นกัน ที่พยายามเสนอจุลภาพจากพื้นที่การเมืองในระดับหมู่บ้านเพื่อ บอกแก่คนอ่านว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองระดับชาติที่เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นอย่าง ยิ่งที่ท่านควรหันกลับไปมองปรากฏการณ์ในสังคมหมู่บ้านที่กำลังเกิดอะไรขึ้น เพื่อทำ ความเข้าใจแบบคู่ขนานกันไป ซึ่งบทความชิ้นนี้น่าสนใจในมิติของพฤติกรรมการเมือง และกลวิธีในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของกลุ่มอำนาจในพื้นที่หมู่บ้านซึ่งไม่ ใครมีนักวิชาการให้ความสนใจมากนัก จึงควรค่าแก่การติดตามไม่แพ้กัน

บทความที่สิบ เป็นบทความวิจัย เรื่อง **การปฏิวัติการคมนาคมกับการรวมศูนย์อำนาจของรัฐในสยาม พ.ศ. 2435-2475** ของนายวิภัต เลิศรัตนรังสี และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วันทะนะ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาประกอบการ ทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้เขียนทำให้เห็นว่า การรวมศูนย์อำนาจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในช่วงที่ศึกษานั้นเป็นเพราะรัฐตระหนักถึงความสำคัญของความเร็ว โดยเริ่มจากแยกการสื่อสารออกจากการคมนาคม และเชื่อมต่อกรุงเทพฯกับส่วนภูมิภาคด้วยทางรถไฟ ซึ่งมีผลทำให้กรุงเทพฯกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสมัยใหม่ไปด้วย บทความชิ้นนี้มีคุณค่าและเหมาะกับกาลปัจจุบันที่มีการเสนอนโยบายด้านการคมนาคมทางรถไฟและระบบรางออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้อ่านจะได้รับกลิ่นไอทางประวัติศาสตร์และสารัตถะที่อัดแน่นด้วยข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ

บทความที่สิบเอ็ด เป็นบทความวิจัย เรื่อง **การนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภอดำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร** ของนางสาวรุ่งทิพย์ ละมุล และอาจารย์ ดร. เกวลิน ศิลพิพัฒน์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาประกอบการทำวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผู้เขียนพยายามให้เห็นขั้นตอนการนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติ ในพื้นที่ และความสัมพันธ์กับปัญหาการนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในระดับประเทศ ซึ่งน่าสนใจอย่างมาก เหมาะแก่การทำความเข้าใจกระบวนการทางนโยบายและผลการปฏิบัติตามนโยบายในพื้นที่โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน จึงควรค่าแก่การศึกษาไม่แพ้กัน

บทความที่สิบสอง เป็นบทความวิจัย เรื่อง **ความสนใจและความต้องการของเยาวชนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร : กรณีศึกษาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ** ของ นางสาววิไลวรรณ แผลสุระ และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนนท ซึ่งเป็งานวิจัยที่ทำการศึกษาประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผู้เขียนได้ศึกษาความสนใจและความต้องการของเยาวชนในการทำอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสรุปประมวลเป็นข้อมูลประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเยาวชนที่กำลังศึกษาในภาคบังคับในโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นงานศึกษาที่น่าสนใจในการตอบมิติทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกสอดหนึ่ง

และบทความส่งท้าย เป็นบทความแนะนำหนังสือ เรื่อง *The Public Administration Theory Primer (2012) by George Frederickson and Kevin B. Smith* โดย นายอัยวิ วีระพันธ์พงศ์ ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลำดับที่ 245 ที่ทำให้ผู้อ่านบทความนี้สามารถเข้าถึงเนื้อหาภาพรวมของหนังสือที่อธิบายถึงการสัง้องค์ความรู้และการพัฒนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ทั้ง 13 บทความที่นำเสนอมา มีขนาดสั้นบ้าง ยาวบ้าง ทั้งประเด็นใหม่บ้าง คลาสสิกบ้าง หลากหลายระเบียบวิธีวิจัย และเกี่ยวเนื่องต่อกันในองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ที่ดำรงอยู่ ล้วนได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ช่วยแนะนำและให้แง่คิดมุมมองต่างๆ ต่อผู้เขียน จนผู้เขียนบทความทั้ง 12 ชิ้นมีความมั่นใจและสามารถนำเสนอผลงานต่อผู้อ่านผ่านเนื้อหาสรุปเล่มในวารสารฉบับนี้ อีกเช่นเดียวกับความตั้งใจและอุตสาหะของกองบรรณาธิการฯ ที่ได้ทุ่มเทและเอาใจจ้กกับการทำงานจนสามารถจัดทำวารสารฉบับนี้ขึ้นตามเจตนารมณ์สมใจ เหลือเพียงท่านทั้งหลายที่ยกยิมองอ่านดูในเวลานี้ว่าท่านจะตักตวงเอาประโยชน์ที่พึงมีพึงได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นสิทธิของผู้อ่าน โดยเฉพาะที่จะใช้ดุลยพินิจของตนโดยเสรี ตัดสินใจว่าบทความในวารสารฉบับนี้จะมีคุณค่าคุ้มกับการสละเวลาอ่านหรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กตัญญู แก้วหานาม

บรรณาธิการ